

รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563- 30 มีนาคม 2564)

ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สศช. ได้พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์คะแนน เพื่อให้ สศช. ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและ ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมี 4 โครงการ/แผนงาน ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ดังนี้

ตัวชี้วัด โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์ /ประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ	สรุปผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
1. รายงานการวิเคราะห์ผล ความสำเร็จของกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการ ปฏิรูปประเทศ (ฉบับ ปรับปรุง)	การปฏิรูปประเทศ (ฉบับ ปรับปรุง) ได้รับการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยมีแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือ ในการกำกับติดตามให้สามารถ บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตาม เป้าประสงค์ภายในปี 2565 ดัง เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ กำหนดไว้	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการถ่ายทอดวิธีการและแนวทางในการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้กับ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ร่วมกันดำเนินการแปลงขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ไปสู่การนำไปปฏิบัติ 2. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้รองรับการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 3. นำรายละเอียดข้อมูลของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เข้าสู่ระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำกับติดตามและรายงานความ คืบหน้าในการดำเนินงาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูป ประเทศ 4. สรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน/โครงการตามที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยใช้ ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ที่กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นำเข้าการรายงานภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส 5. ศึกษาแนวทางและกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน/โครงการ กับเป้าหมาย ในแต่ละช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อให้เห็นถึง ความคืบหน้าในการดำเนินการ ระดับความสำเร็จของกิจกรรม Big Rock

ตัวชี้วัด โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์ /ประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ	สรุปผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
		6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่แสดงผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของกิจกรรม Big Rock ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.63) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ความสำเร็จในการจัดทำ รายงานโลจิสติกส์ของ ประเทศไทย ประจำปี 2563	การจัดทำรายงานโลจิสติกส์ของ ประเทศไทยเป็นการประเมิน ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ เป็นข้อมูลในการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ในภาพรวม และเป็น ข้อมูลประกอบการวางแผน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ระบบโลจิสติกส์ให้มี ประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่ เหมาะสม และสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	1. กำหนดแผนการดำเนินงาน เค้าโครงการ รายงาน รายละเอียดข้อมูล แหล่งข้อมูล รวมทั้งกำหนด ผู้รับผิดชอบ 2. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยแยกประเภทตามกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลอง 3. สำนักงานฯ ทำการวิเคราะห์และคำนวณข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย วิเคราะห์ ปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์กรณีศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของต่างประเทศ
3. ความสำเร็จของการจัดทำ ข้อเสนอโครงการสำคัญเพื่อ ขับเคลื่อนเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	การขับเคลื่อนเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้าง โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่	1. รวบรวมและสรุปผลการสำรวจพื้นที่ ศึกษาและนำมาประมวลศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานใน 4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และจัดทำแนวคิดโครงการสำคัญ เพื่อเติมเต็มช่องว่างการขับเคลื่อนการพัฒนาใน 4 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตัวชี้วัด โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์ /ประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ	สรุปผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
4. ความสำเร็จในการวิเคราะห์ สถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ด้วย วิธีการวิเคราะห์เชิงลึก	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาลสามารถนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น - ประชาชนได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ผ่านทางการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานฯ มีการเตรียมความพร้อมของข้อมูล โดยมีการหารือร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและการวิเคราะห์เชิงลึก และจัดทำเค้าโครงการวิเคราะห์บทวิเคราะห์พิเศษ 2. การประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ชุดข้อมูลปี 2560 – 2562 และชุดข้อมูลปี 2563 ซึ่งเป็นชุดข้อมูลล่าสุด